

**THÔNG TƯ số 40-BT ngày 22-4-1982 hướng dẫn thi hành nghị quyết số 16-HĐBT ngày 18-2-1982 của Hội đồng bộ trưởng, về việc tinh giản biên chế hành chính.**

Đề tạo điều kiện cho các ngành, các cấp thực hiện nghị quyết số 16-HĐBT được thuận lợi, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng yêu cầu các ngành, các cấp thi hành một số điểm như sau :

1. Sau khi phân định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy Nhà nước, đối với số cán bộ, nhân viên trong biên chế hành chính dôi ra, các ngành, các cấp phải giải quyết theo phương hướng và chính sách chế độ đã quy định trong nghị quyết số 16-HĐBT. Trong trường hợp việc sắp xếp những người dôi ra cần có thêm thời gian đề nghiên cứu, và tạo điều kiện cho đương sự có phương hướng ổn định công tác và sinh hoạt thì được tiếp tục trả lương trong quý II năm 1982, nhưng phải tách ra khỏi quỹ lương định mức và lập thành danh sách và quỹ lương đặc biệt do ngân sách đài thọ riêng. Bộ Tài chính cần kịp thời ra thông tư hướng dẫn về việc tiếp tục trả lương cho những người thuộc diện dôi ra trong thời gian chưa sắp xếp được và báo cáo số người và số kinh phí nói trên lên Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng sau khi thực hiện.

2. Đối với biên chế bộ máy hành chính sự nghiệp ở các tỉnh, thành phố, do tình hình đặc điểm, nhiệm vụ từng địa phương có khác nhau nên Hội đồng bộ trưởng chỉ

giao chỉ tiêu tổng số biên chế cho các tỉnh, thành phố, đối với biên chế hành chính của các sở, ty nhiều hay ít là thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương quyết định, tùy theo yêu cầu và khối lượng công việc của từng sở, ty; các Bộ nếu có hướng dẫn biên chế sở, ty thuộc ngành mình chỉ là giúp địa phương tham khảo.

3. Do đặc điểm của các tỉnh miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước có nhiều điều khác các tỉnh miền Bắc, Ủy ban nhân dân các tỉnh miền Nam có đề nghị đối với số người về hưu và nghỉ việc vì mất sức lao động được tính cả thời gian tham gia công tác ở xã (bám trụ). Về việc này, Bộ Lao động cần nghiên cứu xây dựng chính sách cụ thể trình Hội đồng bộ trưởng ban hành trong tháng 5 năm 1982.

4. Đối với số học sinh tốt nghiệp ra trường chưa phân phối được, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp cần nghiên cứu ngay chế độ quản lý, sử dụng để sớm trình Thường vụ Hội đồng bộ trưởng quyết định. Trong khi chờ đợi chưa nên ra quyết định phân phối ngay về địa phương như năm vừa qua, làm địa phương bị động.

5. Ban tổ chức của Chính phủ cùng với các Bộ, các địa phương nghiên cứu xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý hành chính Nhà nước của giám đốc các sở và trưởng ty trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, v.v... và các quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của các bộ máy giúp việc bộ trưởng và chủ tịch Ủy ban nhân dân các

0966337  
Tel: +84-8-3845 6684 \* www.ThuVienPhapLuat.com



tỉnh, thành phố đề trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng xem xét ban hành trong quý II năm 1982.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1982

Bộ trưởng Tổng thư ký

Hội đồng bộ trưởng

**ĐẶNG THỊ**

## **CÁC BỘ**

**BỘ Y TẾ**

**THÔNG TƯ số 4-BYT/TT ngày 6-4-1982 hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp chức vụ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bộ môn các trường đại học y dược.**

Tổ chức bộ môn các trường đại học y dược được thành lập từ lâu và trên thực tế đã đảm nhiệm một phần quan trọng chức năng, nhiệm vụ của một khoa trường đại học. Bộ Y tế đã ra quyết định bổ nhiệm một số chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bộ môn nhưng vẫn chưa được áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ như đối với chủ nhiệm khoa trường đại học. Sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 1924-TCCB ngày 24-10-1981), Bộ Lao động và trong khi chưa có sự cải tiến cơ bản về chế độ tiền lương và chế độ phụ cấp mới, Bộ Y tế hướng dẫn thi hành việc áp dụng tạm thời chế độ phụ cấp chức vụ hiện hành đối với các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm khoa trong

các trường đại học cho chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bộ môn các trường đại học y dược như sau.

### **I. Đối tượng áp dụng và không áp dụng.**

1. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bộ môn là cán bộ giảng dạy đại học thuộc các bộ môn y dược cơ sở và chuyên ngành hưởng lương giảng dạy, được Bộ Y tế ra quyết định bổ nhiệm và đã sắp xếp đúng thang lương của cán bộ giảng dạy đại học.

2. Cán bộ chuyên môn y tế giữ chức vụ quản lý như trưởng, phó phòng, hiệu trưởng, hiệu phó, vụ, cục trưởng, vụ, cục phó và chức vụ tương đương trở lên kiêm chức chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các bộ môn y dược cơ sở và chuyên ngành, thì trong khi chưa cải tiến chế độ tiền lương tạm thời vẫn hưởng chế độ lương chức vụ quản lý hiện hành.

3. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các bộ môn không thuộc bộ môn y dược cơ sở và chuyên ngành không áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ này.

### **II. Mức phụ cấp và nguyên tắc trả phụ cấp.**

1. Chủ nhiệm bộ môn hàng tháng phụ cấp 10 đồng. Phó chủ nhiệm bộ môn hàng tháng phụ cấp 7 đồng.

2. Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm phải bảo đảm giờ giảng tiêu chuẩn và làm đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

3. Phụ cấp chức vụ chỉ trả trong thời gian làm nhiệm vụ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bộ môn. Nếu không làm nhiệm vụ